



CHỦ NHẬT, mồng 9 Tháng Sáu, 2024 TUẦN THỨ X MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM PHÚC ÂM

Tuần này, Chúa Giêsu hỏi chúng ta một câu hỏi gây kinh hoàng: “Làm sao Satan có thể trừ Satan được?” Đi sâu vào câu hỏi này sẽ mở ra những động lực thường bị ẩn giấu trong những gì Chúa Giêsu đã và đang liên tục làm. Nếu thành thật mà nói, phản ứng của chúng ta ở một mức độ nào đó là: “Làm cách nào khác để đuổi hắn đi? Sa-tan chính xác là cách chúng ta loại bỏ Sa-tan!” Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra điều này cuối cùng không có tác dụng. Đây là ý tôi muốn nói. — Satanias đặt tên cho cơ chế ma quỷ mà qua đó chúng ta thể hiện sự trọn vẹn thông qua lời buộc tội. Khi đối mặt với mối đe dọa, chúng ta tìm kiếm thứ gì đó để bảo vệ cho mình (ví dụ: nhiều tiền hơn, địa vị xã hội, an ninh, quyền lực, v.v.). Những đối thủ chắc chắn sẽ nảy sinh vì những điều này và cũng căng thẳng như vậy. Lời buộc tội tự nó xuất hiện. “Tôi sẽ không bao giờ thành công trừ khi tôi vượt lên trước anh chàng đó.” “Cô ấy đang cố gắng vượt lên trước mặt tôi.” “Nhóm người nhập cư đó đang cố gắng chiếm lấy công việc của chúng ta.” Và cứ như thế. Lời buộc tội phát triển thành một mối đe dọa gây sợ hãi - mọi thứ sẽ tan vỡ - không, chúng đã như vậy rồi! Sự bon chen, vội vàng! Chúng ta gây ra bạo lực cho nạn nhân và - như thể có phép thuật - hòa bình sẽ diễn ra. Trong một thời gian. Chẳng bao lâu nữa, cần phải có những lời buộc tội mới để ngăn chặn sự hỗn loạn mới, cho đến khi không còn cộng đồng nào nữa. Tóm lại, đây chính là thực chất lịch sử đáng buồn của nhân loại. — Thập Tự giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã vạch trần hệ thống bị phá vỡ này nhằm “đuổi Satan bởi Satan” và mở ra một hệ thống mới mà Ngài gọi là “Nước Thiên Chúa”. Ngài tiết lộ rằng động lực buộc tội không là gì so với sức mạnh của lòng thương xót và tình yêu thiêng liêng của Ngài. Thập tự giá (chứ không phải Sa-tan) là sức mạnh thực sự để phá hủy các đồn lũy của tội lỗi và trục xuất Sa-tan. Đây là lý do tại sao Ngài diễn tả điều Ngài nói “Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.” Tuần này, chúng ta hãy để ý những cách thức chúng ta “bởi Satan đuổi Sa-tan” và sau đó loại trừ không làm điều xấu đó nữa. Bởi vì về lâu dài, ngôi nhà nào tự chia rẽ đó sẽ không thể đứng vững được nữa. - LM. John Muir © LPI

ĐOÀN KẾT

Chúa ra rao giảng Tin Mừng,
Đoàn dân phấn khởi, nổi bùng khắp nơi.
Người người tuồn đến nghe Lời,
Chữa hồn khỏe xác, gọi mời canh tân.
Xua trừ ma quỷ trong dân,
Chữa lành bệnh tật, thế nhân tội tình.
Vài người xấu miệng phê bình,
Chúa nhờ tướng quỉ, xua rình quỉ con.
Nói lời xúc phạm Chúa Con,
Gây thù báo oán, họ còn phân chia.
Nơi nào chia rẽ xa lìa,
Sa-tan phân rẽ, ra rìa đấu tranh.
Sống còn đoàn kết lòng thanh,
Cộng đoàn mạnh sức, nêu danh ở đời.
Truyền ban chân lý Ngôi Lời,
Ai mà vâng giữ, sống đời yêu thương.
LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Mc 3, 20-35

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

June 1 & June 2, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 9,857.50

Qua Trang Mạng: \$ 725.00

Quý vị có thể dâng cúng

qua trang mạng: www.olphriverside.org



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG SÁU, 2024



Cầu cho những người phải rời bỏ quê hương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư chạy trốn chiến tranh hoặc nghèo đói, buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, tìm thấy sự chào đón và những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp nhận họ.

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

* Thứ Tư, ngày 12 Tháng Sáu 2024:

Đọc kinh tối tại Nhà nguyện vào lúc 7:00 giờ tối

⇒ Chủ Nhật ngày 16 Tháng Sáu 2024:

Giáo Khu 3 dâng của lễ

* Thứ Hai, ngày 24 Tháng Sáu 2024:

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

CE ĐMLT có Thánh Lễ vào lúc 8 giờ 30 tối

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần

vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các **BÍ TÍCH HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm

Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường